

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

gợi thiệu khái quát về thực trạng sản xuất nông nghiệp của Thái Bình; kế hoạch phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh mục tiêu đẩy mạnh nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối bền vững các chuỗi giá trị trong, ngoài tỉnh và toàn cầu. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng thông tin tới Tập đoàn KUBO dự án xây dựng khu thực nghiệm sinh học công nghệ cao tỉnh Thái Bình đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời bày tỏ mong muốn Tập đoàn KUBO hợp tác với các nhà đầu tư tại Thái Bình xây dựng thành công dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thái Bình.

Đại diện Tập đoàn KUBO cho biết, KUBO là công ty gia đình có lịch sử hình thành trên 75 năm, hiện đang hoạt động tại hơn 40 quốc gia, chuyên quản lý các dự án về nhà kính. KUBO giám sát toàn bộ quá trình từ đầu tư, thiết kế, sản xuất, lắp ráp và các dịch vụ với nhiều dự án tại châu Á, Trung Đông, Nam Mỹ, châu Âu...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian tới, Thái Bình tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, trong đó chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất quy mô lớn, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế về sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Thái Bình xác định xây dựng chuỗi nông sản chủ lực là giải pháp đột phá trong đó doanh nghiệp là đầu tàu trong chuỗi giá trị. Tỉnh cam kết cải thiện môi trường đầu tư, luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Thời gian tới, Thái Bình sẽ rà soát, sửa đổi các cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là doanh nghiệp lớn như Tập đoàn KUBO trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ cho nông nghiệp Thái Bình.

Hàng ngày, bến đò Gành, xã Thụy Trường (Thái Thụy) chờ hàng trăm lượt khách và phương tiện qua lại giữa Thái Bình và thành phố Hải Phòng. Để bảo đảm an toàn trong hoạt động của bến, chủ đò đã trang bị đầy đủ dụng cụ nổi và áo phao cho hành khách; đồng thời thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm ATGT đường thủy. Ông Nguyễn Văn Hải, chủ bến đò Gành cho biết: Được Ban ATGT huyện, Công an huyện, Trạm Kiểm soát biên phòng sông Hố và chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nên chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc bảo đảm ATGT đường thủy. Trước khi rời bến, chúng tôi nhắc nhở người dân chấp hành quy định mặc áo phao hoặc mang dụng cụ nổi khi qua đò. Khi có mưa bão, chúng tôi dừng mọi hoạt động của bến theo chỉ đạo của trên. Nhiều năm nay tại bến đò không xảy ra tai nạn giao thông.

Hiện nay Thái Bình có trên 80 bến đò ngang đang hoạt động với số lượng hành khách qua lại đông trên sông Hố, sông Luộc, sông Hóa và sông Trà Lý. Hệ thống giao thông đường thủy nội địa của tỉnh được đánh giá khá phức tạp, nhất là trong thời điểm mưa lũ làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Thượng tá Phí Văn Tuyền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công

Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa mùa mưa bão

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa trong mùa mưa bão năm nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm ATGT đường thủy, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.



Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ bến bãi và phương tiện chở khách ngang sông.

an tỉnh nhấn mạnh: Bên cạnh những bến đò chấp hành nghiêm các quy định về ATGT đường thủy thì một số nơi, ý thức của người dân khi đi đò còn hạn chế. Nhiều người chủ quan không mặc áo phao. Một số chủ đò, chủ bến khách ngang sông chưa đáp ứng được các điều kiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy hoặc

vì lợi nhuận kinh doanh mà có hành vi vi phạm ATGT đường thủy như chở hàng quá tải trọng, số người quy định. Ngoài ra, hệ thống phao cứu sinh, phao cứu sinh còn hạn chế cũng như không chấp hành nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện... đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy; thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương có tuyến đường thủy tăng cường

tuyên truyền, nhắc nhở; đồng thời hướng dẫn chủ bến, người điều khiển phương tiện, hành khách chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường thủy và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa.

6 tháng đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho 350 lượt chủ phương tiện, 80 chủ bến khách ngang sông và phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền đến người tham gia giao thông đường thủy. Ngoài ra, đơn vị tổ chức kiểm tra, yêu cầu kỹ cam kết và nhắc nhở chấp hành pháp luật, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với 100% các chủ phương tiện thủy, chủ bến bãi, bến phà, bến đò, bến khách ngang sông. Đơn vị cũng đã phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả phong trào "Văn

hóa giao thông với bình yên sông nước", "Người đi phà, đi đò phải mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cá nhân" và mô hình "Tuyến sông an toàn"...

Đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn được coi trọng. Phòng Cảnh sát giao thông chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, bảo đảm lực lượng, phương tiện, công cụ, vật tư sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu theo phương châm "4 tại chỗ". Ngoài ra, công tác hướng dẫn, điều tiết các phương tiện đi đúng đường, đúng hướng các luồng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để điều kiện hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, cùng với các biện pháp bảo đảm ATGT đường thủy đã và đang được các cấp, các ngành, lực lượng chức năng tích cực triển khai thì các chủ phương tiện và người dân cũng cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa; đồng thời, nâng cao ý thức, không chủ quan, lơ là khi tham gia giao thông đường thủy, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão.

TÁT ĐẠT

THÀNH PHỐ

Gắn công tác khuyến học, khuyến tài với nhiệm vụ chuyên môn ở các trường mầm non



Hoạt động cắt dán của các cháu Trường Mầm non Đông Thọ (thành phố Thái Bình).

Ảnh tư liệu

Cùng với phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT) ở khu dân cư, dòng họ, gia đình... nhiều năm qua, phong trào KHKT trong các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Bình cũng được quan tâm đẩy mạnh. Đến nay, hầu hết các trường mầm non đều thành lập được hội khuyến học và xây dựng được quỹ khuyến học, góp phần động viên, khuyến khích học sinh, giáo viên thi đua dạy tốt, học tốt. Trường Mầm non Đông Thọ hiện có 15 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu thi đua năm học, đặc biệt chú trọng và quan tâm, phát triển công tác KHKT. Có giáo viên Phạm Thị Liễu, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhà trường quan tâm phát triển phong trào KHKT nhằm động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; các cháu học sinh phát huy tài năng, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương mai sau. Để công tác KHKT đạt hiệu quả cao, việc duy trì sĩ số học sinh là rất quan trọng. Nhà trường

đã chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cho trẻ đến trường trong độ tuổi mầm non. Hàng năm, nhà trường rà soát những trẻ có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ các cháu, bảo đảm không có trẻ phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhà trường miễn giảm các khoản đóng góp đối với học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và tổ chức tặng quà, thăm hỏi các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ, tết. Để tạo điều kiện cho các cháu được học tập, vui chơi trong môi trường tốt nhất, hàng năm nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, được phụ huynh và con em xa quê đồng tình ủng hộ. Từ năm 2018 đến năm 2020 đã huy động được trên 470 triệu đồng từ xã hội hóa để lắp điều hòa cho các phòng học, xây dựng, tu sửa khu vườn cổ tích... Nhờ vậy, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục được duy trì ổn định qua các năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị khá tốt và đội ngũ cán bộ, giáo viên yêu nghề, mến trẻ, tận tâm trong công việc, Trường Mầm non Vũ Lạc được cấp ưu, chính quyền và nhân dân địa phương tin nhiệm cao. Bên cạnh hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, công tác KHKT được nhà trường đề cao. Có giáo viên Phạm Thị Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã và đang có nhiều hoạt động KHKT thiết thực, hiệu quả để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với hoạt động gây quỹ hội, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều tự nguyện đóng góp ủng hộ. Từ sự gương mẫu của giáo viên, quý khuyến học của nhà trường đã và đang nhận được sự ủng hộ của một số người dân, nhà hảo tâm trong và ngoài xã, vì vậy quỹ thường đạt mức trên 7 triệu đồng mỗi năm. Trong việc sử dụng quỹ khuyến học, nhà trường luôn quan tâm, ưu tiên đặc biệt các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, vào dịp khai giảng năm học mới, tết Trung thu hay tết Nguyên đán, nhà trường đều tặng quà hoặc tiền mặt cho học sinh nghèo, trẻ mồ côi, qua đó động viên, khích

lệ các cháu đến trường và tạo niềm vui cho các cháu trong cuộc sống thường ngày. Đối với đội ngũ giáo viên, nhà trường luôn động viên, khuyến khích các cô giáo học tập nâng cao trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đến thời điểm này, 100% giáo viên của Trường đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Kết quả giáo dục năm học 2020 - 2021 có 100% trẻ từ 3 - 5 tuổi được đến trường đúng độ tuổi; trên 98% cháu trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo đều đạt chuẩn về chiều cao, cân nặng.

Với hiệu quả mà công tác KHKT mang lại, Trường Mầm non Vũ Lạc và Trường Mầm non Đông Thọ là 2 trong 3 trường học được Hội Khuyến học thành phố Thái Bình lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập. Ông Bùi Hữu Thạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố cho biết: Hội Khuyến học thành phố vừa hoàn thành việc thẩm định kết quả thực hiện thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập. Chúng tôi đánh giá rất cao sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình và có hiệu quả của các đơn vị, đặc biệt là Trường Mầm non Vũ Lạc và Trường Mầm non Đông Thọ. Trong đó, Trường Mầm non Vũ Lạc là 1 trong 3 đơn vị được đề nghị cấp trên khen thưởng dịp tổng kết việc thực hiện thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập năm 2021. Những trường học nói trên là những đơn vị tiêu biểu trong rất nhiều trường học trên địa bàn thành phố Thái Bình đã và đang thực hiện có hiệu quả phong trào KHKT, góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

DẶNG ANH

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021

Những hạt nhân gia đình văn hóa tiêu biểu

Đông, xã Thụy Hải có 3 thế hệ sinh sống nhưng luôn hòa thuận, hạnh phúc. Đây cũng là gia đình có cơ sở chế biến thủy hải sản với trên 40 lao động, mỗi năm ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo, các phong trào nhân đạo từ thiện của địa phương hàng chục triệu đồng. Hay gia đình ông Bùi Văn Hạnh, thôn An Tiêm 3, xã Thụy Dân không chỉ xây dựng gia đình hạnh phúc mà còn làm kinh tế giỏi, giải quyết việc làm thường xuyên cho 35 lao động với thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/tháng.

Xã hội ngày càng phát triển, những quan điểm về việc giữ gìn hạnh phúc gia đình ngày càng có nhiều thay đổi. Nhưng vẫn luôn còn đó những gia đình nhiều thế hệ, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền. Không chỉ gìn giữ không khí hòa thuận, ấm no, hạnh phúc dưới mái nhà, gia đình văn hóa còn là hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào văn hóa cơ sở, góp phần thiết thực vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

biểu của tổ dân phố, được các cấp khen thưởng. Chúng tôi đến thăm gia đình với chồng nhà giáo Nguyễn Văn Thị ở xã An Ninh (Quỳnh Phụ). Đây là gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương, được bà con làng xóm ngưỡng mộ bởi thành tích học tập xuất sắc của hai cô con gái. Ông Thị cho biết: Ở nông thôn, gia đình lại chỉ có con gái, nhiều người cũng hay đùa rằng vợ chồng phải "cố" thêm cậu quý tử. Nhưng vợ chồng tôi cùng chung quan điểm con gái hay con trai cũng đều đáng quý, mà mình chúng là giữ đây cả hai cô con gái đều là niềm tự hào to lớn. Học xong cấp II ở quê, con gái lớn quyết định thử sức thi vào Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và theo học chuyên Toán tại đây, sau đó tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với tấm bằng giỏi và hiện nay đang công tác tại Hà Nội. Tiếp bước thành tích học tập của chị, con gái thứ hai của ông cũng nhiều năm liền đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó năm học lớp 12 em vinh dự được nhà trường

cử tham gia chương trình đường lên đỉnh Olympia và lọt vào chung kết quý của cuộc thi. Tốt nghiệp đại học được với tấm bằng giỏi, năm 2020 em đạt học bổng toàn phần du học Hàn Quốc. Cùng với gia đình ông Môn, gia đình ông Thị, trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạt nhân gia đình văn hóa. Ông Trần Ngọc Lâm, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Thái Thụy chia sẻ: Trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam, UBND huyện Thái Thụy đã tặng giấy khen cho 28 gia đình tiêu biểu, đại diện cho 72.561 gia đình văn hóa trong toàn huyện. Trong đó phải kể đến gia đình ông Vũ Thành Chung, thôn Đồi, xã Thụy Ninh, trong quá trình xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, đã có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương. Điển hình, năm 2014 gia đình ông được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, phải kể đến gia đình ông Nguyễn Quang Thành, thôn Quang Lang



Gia đình có 3 thế hệ cùng chung sống, ông Môn luôn nỗ lực cùng vợ tận tâm xuyên việc nhà, chăm sóc các cháu nhỏ.

TU ANH